



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โทร ๐ ๓๔๙๐ ๐๖๐๕

ที่ นฐ ๐๖๓๓/๗๓๘

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง โปรดลงนามในประกาศเจตนารมณ์

เรียน สาธารณสุขอำเภอดอนตูม

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม ได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรม สุจริตในองค์กร เคารพหลักสิทธิมนุษยชนที่เป็นจริยธรรมสากล

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จึงได้จัดทำประกาศ ดังนี้

๑. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขาย ยา เวชภัณฑ์ที่มีไซยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันหรือคูกคามทางเพศในการทำงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามและอนุญาตให้นำเอกสาร ฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม (<http://www.dontoomhealth.com>) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ดร.ภก. เก้วสุจิต

(นางสาวภวรัญ เก้วสุจิต)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ความเห็นของสาธารณสุขอำเภอ

(/) ลงนาม

(/) อนุญาตให้เผยแพร่ได้

ลงชื่อ.....

(นายสายันต์ มั่นใจจริง)

สาธารณสุขอำเภอดอนตูม

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นายสายันต์ มั่นใจจริง สาธารณสุขอำเภอดอนตูม ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญอันมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาล กล้าตัดสินใจและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

และขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียร อันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

นายสายันต์ มั่นใจจริง
สาธารณสุขอำเภอดอนตูม

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการ
ส่งเสริมการขาย ยา เวชภัณฑ์ที่มีไซยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม ขอแสดงเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์
จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขายยา เวชภัณฑ์ที่มีไซยาของกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. จะดำเนินการจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขายยา เวชภัณฑ์ที่มีไซยา ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
๒. จะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง จากบริษัทฯ เวชภัณฑ์ที่มีไซยา ในนามสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอดอนตูม อย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้
๓. กำหนดให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบการรับสิ่ง สนับสนุนหรือตัวอย่าง โดยผู้ที่รับผิดชอบ
ต้องจัดทำบัญชีรายการรับ - จ่ายสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง ซึ่งระบุรายละเอียดของผู้ให้ สิ่งที่สนับสนุนหรือ
ตัวอย่าง จำนวน วันที่และเอกสารอ้างอิงได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และจัดทำสรุป รายงานเพื่อการตรวจสอบ
๔. การจ่ายตัวอย่างยา เวชภัณฑ์ที่มีไซยา ให้กับผู้ป่วย ผู้สั่งใช้ ผู้จ่ายและส่งมอบ พึงคำนึงถึง
ประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายยา เวชภัณฑ์ที่มีไซยา
หรือประโยชน์ส่วนตน
๕. ไม่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขาย ยา เวชภัณฑ์ที่มีไซยา เข้าพบบุคลากร ซึ่งอยู่ระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้ป่วยหรือปฏิบัติงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกระดับงานเพื่อการโฆษณา ยา เวชภัณฑ์ที่มีไซ
ยา หรือการส่งเสริมการขายยา เวชภัณฑ์ที่มีไซยา
๖. มีการคัดเลือกยา เวชภัณฑ์ที่มีไซยา รวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จำหน่ายใน
รูปแบบการทำงานร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการอย่างเป็นระบบ
๗. มุ่งเน้นให้การจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มีไซยา การคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายยา
เวชภัณฑ์ที่มีไซยา รวมทั้งการตรวจสอบการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มีไซยา มีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มุ่งหวัง
เพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย หรือกีดกันยา เวชภัณฑ์ที่มีไซยาของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และป้องกันการมีส่วนได้
ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทฯ เวชภัณฑ์ที่มีไซยา

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสายันต์ มั่นใจจริง)

สาธารณสุขอำเภอดอนตูม

**ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใด ที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม จะดำเนินการดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้เกิดถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานเพื่อมิให้มีกรล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



นายสายนต์ มั่นใจจริง
สาธารณสุขอำเภอดอนตูม

ประกาศเจตนารมณ์
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม

ข้าพเจ้า นายสายันต์ มั่นใจจริง สาธารณสุขอำเภอดอนตูม ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม ขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร ปลุกและปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

นายสายันต์ มั่นใจจริง
สาธารณสุขอำเภอดอนตูม



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม

Dontoom District Public Health Office



วันที่ 8 มกราคม 2567

นายสาธิต มั่นใจจริง สาธารณสุขอำเภอดอนตูม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

และประกาศเจตนารมณ์ต่อด้านการทุจริต

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม



สสอ.ดอนตูม จังหวัดนครปฐม



โทร 034-900605

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม วัน/เดือน/ปี : 7 พฤศจิกายน 2566 หัวข้อ : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม รายละเอียดข้อมูล 1. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม ประจำปีงบประมาณ 2567 2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขาย ยา เวชภัณฑ์ที่มีใบยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม ประจำปีงบประมาณ 2567 3. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Link ภายนอก : http://www.dontoomhealth.com หมายเหตุ :..... :.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ภวรัญ แก้วสุจริต (นางสาวภวรัญ แก้วสุจริต) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566	ผู้อนุมัติรับรอง สายันต์ มั่นใจจริง (นายสายันต์ มั่นใจจริง) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอดอนตูม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ภวรัญ แก้วสุจริต (นางสาวภวรัญ แก้วสุจริต) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566	